

Thầy An-rê Phú Yên và Giấc Mơ Tuổi Trẻ

Phương Anh

Những ngày tháng đáng ghi nhớ của Vị Chân Phước trẻ, Thầy An-rê Phú Yên:

* 1625 hoặc 1626: chào đời.

* 1611 (15 tuổi): lãnh nhận bí tích rửa tội.

* 1612 (16 tuổi): gia nhập "Hội Thầy Giảng", để cam kết suốt đời phụng sự

Giáo Hội trong việc giúp các linh mục và truyền bá Tin Mừng.

* 1644: bị bắt và chịu tử vì đạo.

* 5-3-2000: được tôn phong Chân Phước.



1. Tuổi mười sáu mang bao nhiêu giấc mơ đẹp mầu, Thầy An - rê ước
2. Tuổi mười chín, khi bao nhiêu giấc mơ chưa tròn, Thầy An - rê chết
3. Tuổi mười sáu mang bao nhiêu giấc mơ đẹp mầu, Tuổi trẻ hôm nay hãy ước



mong mình thuộc về Chúa, để mong sao đem Tin Vui đến cho cuộc đời,
đi vì tình yêu Chúa: bị bắt bớ, nhưng tươi vui bước trong lệ mờ,
mong mình thuộc về Chúa, để mong sao đem Tin Vui đến cho cuộc đời



để mong sao đem yêu thương đắp xây tình người. Rồi từ đó Thầy hằng
chịu gươm đao, nhưng trong tim suốt ân dạt dào. Và ngày ấy, Thầy hiện
để mong sao đem yêu thương đắp xây tình người. Rồi từ đó, mình hằng



say bước đi vào đời, rồi từ đó, dù chông gai vẫn luôn miệt mài.
ngang bước chân tử nạn, và ngày ấy, Thầy ra đi mãi không trở lại,
say bước đi vào đời, rồi từ đó, dù chông gai vẫn luôn miệt mài,



Quyết ra đi dấn thân cho một ngày mai... Một ngày mai...
giữ trong tim Thánh Danh của Thầy Giê - su...
quyết ra đi dấn thân cho một ngày mai...

Ghi chú: Đầu câu số 3: chữ "mười sáu" có thể được thay thế bằng chữ khác: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,... K hi các bạn chung với nhau thì mỗi bạn hát lên lứa tuổi của mình. Nếu muốn hát dài có thể hát câu 3 nhiều lần, mỗi lần hát một lứa tuổi.



Tải về PDF

Sheet Thầy Anrê Phú Yên Và Giấc Mơ Tuổi Trẻ, file .PDF

"Tuổi mười sáu mang bao nhiêu giấc mơ đẹp màu"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Thầy Anrê Phú Yên Và Giấc Mơ Tuổi Trẻ của tác giả Lm. Phương Anh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Thầy Anrê Phú Yên Và Giấc Mơ Tuổi Trẻ

- Tác giả: Lm. Phương Anh

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/10318-thay-anre-phu-yen-va-giac-mo-tuoi-tre>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com